



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๓๐ มุลค่าข่าว ๕๕๖,๗๑๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



มีมากกว่าเกมบนกระดาน

ยังคงมีการจัดแข่งขันกันเป็นประจำทุกปีเหมือนเดิม สำหรับ “หมากล้อมจีนโลก” ซึ่งด้วยรางวัลเหยียนหวงเปย ที่เพิ่งมีการจัดแข่งขันครั้งที่ 15 กันไปเมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม โดยเมืองซัวเถา ในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประจำปีนี้ ซึ่งยังคงมีเหล่าชาวจีนโพ้นทะเลที่ไปประกอบสัมมาชีพเป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการต่างๆ รวมถึงผู้ที่สนใจเรื่องหมากล้อมจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 100 คนเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้กันแบบอุ่นหนาฝาคั่ง แต่คงไม่มีใครคิดถึงแต่เรื่องของผลการแข่งขัน “แพ้-ชนะ” เพียงอย่างเดียวแน่นอน

เนื่องจาก “หมากล้อม” หรือที่เรียกกันตามแบบสากลว่า “โกะ” ไม่ได้เป็นเกมการแข่งขันที่มุ่งแต่ตามหาผู้ชนะจากการที่ให้ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายวางหมากสีขาว-ดำบนกระดาน แต่แฝงไปด้วยปรัชญาของการเล่นที่ลึกซึ้งตามแบบฉบับของชาวจีนที่ว่า “ชนะได้ด้วยการไม่คิดเอาชนะ” ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ของสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันที่ต้องการให้รายการนี้เป็นเวทีสำหรับการเชื่อมสัมพันธ์ของผู้เล่นทุกคนและช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมด้วย

สำหรับ “หมากล้อมจีนโลก” มีจุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือของ 4 ชาวจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ได้แก่ “กิมย้ง” นักเขียนนวนิยายกำลังภายในชื่อดัง ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์สมาคมนักประพันธ์แห่งประเทศไทย, เลิน จวิน ชาน ประธานกองทุนผู้เขียนสวงแห่งไต้หวัน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยซิงหว่า, หลิน ไห่ เฟิง นักหมากล้อมอาชีพระดับ 9 ดั้ง และอดีตแชมป์โลก รวมถึง เนี่ย เว่ย ผิง อดีตกรรมการผู้ให้คำปรึกษาด้านการเมืองแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านหมากล้อมของจีน โดยได้รับการ





สนับสนุนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมจากทั่วโลก แถมยังได้รับความสนใจจากนักหมากล้อมฝีมือระดับโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

ปัจจุบัน นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีที ออลล์ (มหาชน) ผู้บริหาร “เซเวน อีเลฟเว่น” ร้านอิมสะดวกของคนไทยในฐานะนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เป็น “ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก” สำหรับการแข่งขันรายการนี้ได้จัดขึ้นมาแล้วถึง 14 ครั้ง โดยจะตระเวนจัดแข่งขันในพื้นที่ต่างๆ ที่มีคนจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่ไล่ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ครั้งที่ 2 ในเมืองหวงเคอซู มณฑลกุ้ยโจว ครั้งที่ 3 ในเมืองเทียนชาน มณฑลชานเจียง ครั้งที่ 4 ในเมืองชานเซี่ย มณฑลฉงชิ่ง ครั้งที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 ในเมืองซีอาน มณฑลชานซี ครั้งที่ 7 ในเมืองเป่ย์ไต้เหอ มณฑลเหอเป่ย์ ครั้งที่ 8 ในเมืองอู่ชาน มณฑลฟูเจี้ยน ครั้งที่ 9 ในเมืองชิ่งนิง มณฑลชิ่งไห่ ครั้งที่ 10 ในเมืองจี้หนาน มณฑลชานตง ครั้งที่ 11 ในเมืองเฟิ่งหวง มณฑลหูหนาน ครั้งที่ 12 ในเมืองเส้าชิ่ง มณฑลเจ้อเจียง ครั้งที่ 14 ในเมืองไทเป ไต้หวัน และครั้งที่ 14 ในเมืองบอร์น ประเทศเยอรมนี

ในส่วนของการแข่งขันครั้งที่ 15 มีนักกีฬาหมากล้อมที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในรายการนี้ทั้งหมด 7 คน ได้แก่ นายกมล สันติพจน

ระดับฝีมือ 5 ตั้ง นายชวลิต เลิศเชิดชูพงษ์ ระดับฝีมือ 4 ตั้ง ดร.วีรวงศ์ พิพิธสุขสันต์ ระดับฝีมือ 1 ตั้ง นาย นัฐพล กิตติไพศาลนนท์ ระดับฝีมือ 4 ตั้ง นายไพฑูรย์ ตระการศักดิ์กุล ระดับฝีมือ 3 ตั้ง นายหยาง เผยเชิน ระดับฝีมือ 5 ตั้ง และน.ส.ธัญญารัตน์ โรจนมนัสชัย ระดับฝีมือ 3 ตั้ง โดยมี มร.จิน โป้ สื่อ รับหน้าที่เป็นโค้ชผู้ควบคุมทีม สำหรับรูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็น 6 รอบ (6 กระดาน) แข่งขันแบบจับคู่แบบสุ่มและเก็บสะสมคะแนนจาก 6 กระดาน

แม้เหล่านักกีฬาหมากล้อมจากประเทศไทยจะไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์ โดย นายกมล สันติพจน ทำผลงานได้ดีที่สุดจากการคว่ำอันดับ 3 ในสายเหยียนตี้ หลังจากที่ได้ลงประชันฝีมือกับคู่แข่งจากประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส สิงคโปร์ รัสเซีย มาเลเซีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย ไต้หวัน

ฮ่องกง มาเก๊า รวมถึงจีน แต่สิ่งที่ตัวแทนจากไทยจะได้รับกลับไปจากการแข่งขันรายการนี้อย่างแน่นอนก็คือ “ประสบการณ์” และ “มิตรภาพ” เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองกันต่อไป

ด้วยเหตุที่ “หมากล้อม” ไม่ได้เป็นกีฬายอดนิยมเหมือนอย่างฟุตบอล บาสเกตบอล และเทนนิส ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้เรื่องของพลังกำลังเป็นหลัก ทว่า “โกะ” ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกัน เพราะเป็นเกมกีฬาที่เน้นการสร้าง ความแข็งแกร่งให้ตัวเองด้วยการใช้ความคิดจากสมอง ก่อนที่จะลงมือวางหมากบนกระดาน แถมยังเป็นการฝึกจิตใจให้มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย หากผู้เล่นคนใดถูกครอบงำด้วย “กิเลส” ที่มุ่งแต่จะเอาชนะคู่แข่งก็อาจทำให้ต้องแพ้ยตัวเองไปในที่สุด โดยการวางหมากบนกระดานของแต่ละฝ่ายจะช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกทักษะทางปัญญา สมาธิ พร้อมกับปลูกฝังแนวความคิดด้านจริยธรรม เพื่อจะได้รู้จักการประมาท เนื่องจากหมากล้อมและคีตาของผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายมีจำนวนจำกัดนั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยของสถาบันวิจัย



พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง “หมากล้อมกับการกล่อมเกลาเยาวชน” ระบุเอาไว้ว่า เด็กและเยาวชนที่เล่นหมากล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะมีความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สวนเรื่องของพฤติกรรมในผลวิจัยระบุว่า เยาวชนที่เล่นหมากล้อมจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น และสามารถวางแผนแยกแยะเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุนี้ “หมากล้อม” จึงเป็นกีฬาที่มีมากกว่าเกมบนกระดาน แถมยังนำลองเอาปรัชญาของการเล่น “โกะ” ไปประยุกต์ใช้กับสังคมไทยในยุคสมัยนี้ ซึ่งมีแต่เรื่องต่างฝ่ายต่างคิดที่จะเอาชนะกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงทำให้สังคมไทยยังไม่สามารถตามหาความ “ปรองดอง” กันได้เสียที

● ลุงหวานเย็น ●